



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานพัสดุ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอไทรงาม อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร

ที่ กพ ๐๕๓๒.๑/๕๙

วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง ประกาศ มาตรการ และวางระบบเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน

เรียน สาธารณสุขอำเภอไทรงาม

ตามที่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอไทรงาม ได้มีการดำเนินการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ และวางระบบเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน ตามโครงการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (ร้อยละ ๙๒) ซึ่งเป็นการประเมินเพื่อวัดระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน นั้น

ในการนี้ กลุ่มงานบริหาร ได้จัดทำประกาศมาตรการ และวางระบบเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน และคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เพื่อตอบหลักฐานเชิงประจักษ์ EB ๒๐ และขออนุญาตเผยแพร่แผนฯแก่ประชาชนทั่วไป ผ่านเว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุขอำเภอไทรงาม (ช่องทางประชาสัมพันธ์กิจกรรม ITA) และช่องทางประชาสัมพันธ์ต่างๆ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นางสาวปณัญญ์ ทิพนนต์)  
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

(นายสุเทพ พงษ์ไทยสงค์)  
สาธารณสุขอำเภอไทรงาม



ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอไทรงาม  
เรื่อง ประกาศมาตรการ กลไก ระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
ในสำนักงานสาธารณสุขอำเภอไทรงาม

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอไทรงามในฐานะเป็นหน่วยงานที่ให้บริการและบริหารจัดการดำเนินการแก้ไข ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นให้แก่ข้าราชการสาธารณสุข ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอไทรงาม ในการปฏิบัติงาน และดำเนินการของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอไทรงาม ย่อมอาจส่งผลกระทบต่อ บุคลากร ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ต่อสังคมและประเทศชาติ ซึ่งอาจมีสาเหตุ มาจากการปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติ หน้าที่โดยมิชอบ หรือ ได้ใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ที่มีควรได้โดยชอบ ด้วยกฎหมาย รวมทั้ง ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน อันเป็นปัญหาของสังคมไทย มายาวนาน ทั้งนี้ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ได้มีคำสั่ง ที่ ๖/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยทุกส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐ กำหนดมาตรการหรือแนวทางแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตได้

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอไทรงาม ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการปฏิบัติงานและการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ในสำนักงาน การปฏิบัติ หน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ หรือได้ใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ที่มีควรได้ โดยชอบ ด้วยกฎหมาย จึงดำเนินการจัดทำวิเคราะห์ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานอันอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนจัดทำมาตรการ กลไก ระบบการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอไทรงาม เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายสุเทพ พงษ์ไทยสงค์)  
สาธารณสุขอำเภอไทรงาม